

ประชุม“ทักษิณวิบัติ”

ต่อจากหน้า 1

แยกย้ายกันไป“นอนกับดินกินกับทราย”

การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคมที่ผ่านมาเริ่มต้นจากเย็นวันที่ 10 มกราคม นายกรัฐมนตรีได้จัดให้คณะรัฐมนตรีแยกย้ายกันไปนอนค้างคืนตามบ้านผู้นำชุมชนต่างๆตามที่นายชงยุทธ ดิยะไพรัช และนายอิทธิเดชแก้วหลวงเสนอ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคไทยรักไทย เช่น นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ท.ทักษิณ ชินวัตร ไปนอนค้างคืนที่บ้านกำนันด.นางแล อ.เมือง นายอินทร์ดี สุจริต รมว.แรงงานฯ นางอุไรวรรณ เทียนทอง ที่บ้านนายกอบต.สันทราย อ.เมือง นางศรีพรหม วงศ์สุภา รมช.ศึกษา นายอารีวงศ์อารยะที่ บ้านผู้นำศาสนาอิสลามด.รอบเวียง อ.เมือง นายสุวรรณบุญมา รมว. ท้องเที่ยวฯ นายสนธยา คุณปลื้มที่บ้านนายกอบต.ป่าอ้อดอนชัย นายบรรจง สมศรี อ.เมือง รมว. ทรัพยากรธรรมชาติ นายสุวิทย์ คุณกิตติที่บ้านกำนันด.คอนศิลา อ.เวียงชัย รมว.พัฒนาสังคมฯนายสรรรฎก กลิ่นประทุม นอนที่บ้านกำนันด.วารี อ.แม่สรวย นายบรรจง มานะ รมช. เกษตรฯนายเนวิน ชิดชอบที่บ้านอดีต ส.อบจ.เขตเวียง ป่าเป่านายสมเพชร วงษ์รองนายก รัฐมนตรี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ที่วัดบ้านกล้วย ด.สันมะเค็ด อ.พาน รมว.วิทยาศาสตร์ฯนายกร ทัพพะรังสี ที่บ้านนายกเทศมนตรีป่าแฉะ อ.ป่าแดด นายแสวง กองแก้ว รมว.อุตสาหกรรม นายพงษ์ศักดิ์ รัตตพงศ์ไพศาล นอนที่บ้านกำนันด.ศรี คอนมูล อ.เชียงใหม่ นายสมบุญ ราชคม รมว.พาณิชย์ นายวิวัฒนา เมืองสุข ที่บ้านเจ้าของโรงแรมวังทอง นายเจริญ เศรษฐเจริญวิบูล พ่อคานายอิทธิเดช แก้วหลวง รมว.เกษตรฯ นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ไปละหมาดที่อ.แม่สาย รองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นอนที่ บ้านกำนันด.ทุ่งก่อ อ.เชียงของ นายอินจัน เรือนคำ รมว.คมนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นอนที่บ้านกำนันด.โชคชัย กิ่งอ.คอยหลวง รมช.คมนาคม นายวิเชษฐ เกษมทองศรี นอนที่บ้านกำนันด.ปอ อ.เวียงแก่น นายบุญเชิด วงศ์นภา ไพศาลและรมว.มหาดไทยนายโกสิน พลกุล นอนที่บ้านกำนันด.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ นายแสวง วงศ์ ชัย

แถมภาคเข้า“บ้านคู่-เทศบาล”

เช้าวันรุ่งขึ้น ก่อนการประชุมค.ร.ม.อย่างเป็นทางการ พ.ศ.ท.ทักษิณ ได้ไปยังตลาดบ้านคู่ อ.เมือง เพื่อรับประทานอาหารเช้า และพบปะทักทายกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโดยมีนายสามารต แก้วมีชัย ผู้สมัคร ส.ส. เชียงรายเขต 1 อ.เมืองรวมทั้งนายวรเกียรติ สมสร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายติดตามไปด้วย และยังได้เข้าไปยังเทศบาลนครเชียงราย โดยไปปรุกก๋วยเตี๋ยวโจวที่ร้านรสดีคือแยกหอานพิกและเจ้าของร้านประกาศให้ประมูลก๋วยเตี๋ยวขามที่นายคปรุ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย“สึนามิ”ปรากฏว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล รมช.พาณิชย์ ประมูลได้ไปในราคาขามละ 50,000 บาท จากนั้นนายกรัฐมนตริ่งได้เดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง“คอยแม่่ม”เมื่อเวลาประมาณ 9 นาฬิกาเศษของวันที่ 11 มกราคม 2548 โดยมีการถ่ายทอดสดทั้งทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และทางโทรทัศน์ช่อง 11 ด้วย

ร่ายยาวสั่งสอนคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดประชุมค.ร.ม. โดยให้เหตุผลที่ให้คณะรัฐมนตรีไปนอนพักค้างคืนที่บ้านผู้นำชุมชนต่างๆก็เพื่อให้รับฟังปัญหาจากชาวบ้านจริงๆนำมาแก้ไข ได้ถูกและจะได้สัมผัสกับชีวิตจริงของชาวบ้านด้วย จากนั้นก็ได้แนะนำหนังสือภาษาอังกฤษให้ค.ร.ม. ไปหาอ่าน ซึ่งนายกรัฐมนตรีใช้เวลาในช่วงวาระ“แจ้งให้ทราบ”ร่วมชั่วโมง จากนั้นจึงได้เริ่มพิจารณาเรื่องรายงานความคืบหน้าและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ ซึ่งนายกรัฐมนตรี(ผู้สมัคร“ปาร์ตี้ลิสต์” ลำดับที่ 1 พรรคไทยรักไทย)ได้ใช้โอกาสในช่วงนี้กล่าวทศพิงถึงผู้สมัครคู่แข่ง ส.ส. พรรคอื่นคือนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้สมัคร“ปาร์ตี้ลิสต์” ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 6 และนายเจตต์ อินสว่าง ผู้สมัคร“ปาร์ตี้ลิสต์” พรรคมหาชน ลำดับที่ 4 ว่า“ในอดีตที่ผ่านมา นายสมิทธิ ธรรมสรโธ อธิบดีกรมอุตุฯนิมวิทยาเคยออกมาเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในประเทศไทย หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นก็ และได้เตือนรอบสองในวันที่ 15 สิงหาคม 2541 ว่าคลื่นจะถล่มในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกในพื้นที่ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรังและสตูล จนทำให้ชาวบ้านตื่นกลัวพากันอพยพ...วันนั้นผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ตกใจและห่วงเรื่องท้องเที่ยว แต่ไม่ว่ากัน แต่ต้องไม่ประมาท และไม่ปล่อยจนไม่มีระบบป้องกัน ขณะนั้นรัฐมนตรีทั้งนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ นายเจตต์ อินสว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นห่วงเรื่องท้องเที่ยวกัน มีการยกเลิกการท้องเที่ยวบ้างก็ออกมาไว้วายกันใหญ่ ซึ่งก็ไม่ว่ากัน แต่ทำไมไม่มีการออกมาเตรียมการซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลปล่อยไว้ไม่ได้ นอกจากนี้ อธิบดีกรมอุตุฯนิมวิทยาในขณะนั้นก็บอกว่า มีระบบที่สามารถตรวจสอบแผ่นดินไหวได้ เมื่อรู้ว่าแผ่นดินไหวเช่นนี้ 1 ชั่วโมง สามารถเตือนทันอยู่แล้ว นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น“และพ.ศ.ท.ทักษิณยังคงคอกย้ำอีกว่า“ผู้ว่าภูเก็ตขณะนั้น(นายเจตต์ อินสว่าง)บอกว่าจะยอมตายหมู่ร่วมกัน “นายกรัฐมนตรีประธานในที่ประชุมใช้เวลานี้ในช่วงนี้นานนับชั่วโมงจึงได้เข้าสู่ประเด็นที่นาย

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรีรายงานความคืบหน้าและเสนอของบประมาณจากงบกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีวงเงิน 5,252 ล้านบาท

คุยเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจ

การประชุมมาถึงเที่ยง คณะรัฐมนตรีก็ยังไม่

หยุดพัก โดยนำอาหารมารับประทานในห้องประชุม “เสียงเสน”มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การประชุมยังคงดำเนินต่อไป โดยที่ประชุมเปิดโอกาสให้นายอำพล กิตติ อำพน เลขานุการ(สศช.)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โชว์ตัวเลขรายงานสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาว่ามี การฟื้นตัว มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากแม้แต่ปี 2547 ที่ประสบภัยคลื่นสึนามิก็ไม่ได้กระทบต่ออัตราการเจริญเติบโต(จีดีพี)ยังคงเป็นไปตามปกติ 6.2% และน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำประมาณ 0.15% เป็นเพราะความเสียหายได้ถูกชดเชยด้วยเม็ดเงินทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไหลลงไป 6 จังหวัดภาคใต้นอกจากนั้น เลขาสศช. ยังได้รายงานถึงสถานภาพเศรษฐกิจในอนาคต การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (อ่านรายละเอียดใน“พะเยาเพชร”)ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับนายกรัฐมนตรีทักษิณเป็นอย่างมาก แม้จะกล่าวแทรกขึ้นมาก่อนหน้าที่เลขาสศช. จะกล่าวถึงกรอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศว่า“คุณรู้ได้ ยังไงว่า รัฐบาลใหม่คือรัฐบาลนี้”ซึ่งทั้งค.ร.ม.และข้าราชการอาวุโสในห้องประชุมต่างพากันอมยิ้มเหมือนกับรู้ ว่ารัฐบาลชุดนี้จะได้กลับมาเป็นรัฐบาลใหม่อีกแน่ และนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนจบวาระนี้ที่ สศช. จะต้องนำเรื่องวาระนี้เข้าขอความเห็นชอบจากรัฐบาลใหม่อีกครั้ง ว่า“ถ้าเป็นรัฐบาลนี้ ค.ร.ม.นี้ที่ใช้เวลา 3 นาที รัฐบาลนี้แต่ค.ร.ม.ใหม่ใช้เวลาากหนอย 3 ชั่วโมงแต่ถ้ารัฐบาลใหม่ ค.ร.ม.ใหม่ ก็ต้อง 35 ชั่วโมง”